



สารสังเขปกบทความวารสาร

วารสาร Abstract Journal

เมษายน ๒๕๕๖



อาคารสภาแห่งชาติ สปป.ลาว



ห้องประชุมสภาแห่งชาติ สปป.ลาว

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๐๕๖, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๒๖, ๐ ๒๒๔๔ ๑๒๗๗
<http://www.parliament.go.th/library>



วารสารวิชาการ เป็นสื่อความรู้ประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง ที่ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้า และผลงานใหม่ ๆ ในแขนงวิชาต่าง ๆ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ ได้คัดเลือกบทความที่น่าสนใจจากวารสารที่มีให้บริการในห้องสมุด มาจัดทำสารสังเขปรายเดือน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงวารสารและเป็นคู่มือในการติดตามเลือกอ่านบทความที่สนใจจากวารสารที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สารสังเขปบทความวารสาร ฉบับนี้ได้ดำเนินเข้าสู่ปีที่ 7 หากผู้ใช้งานใดมีความประสงค์จะอ่านบทความ หรือวารสารฉบับใด โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ห้องสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1287, 0 2244 1375 หรือ e-mail : wanchinee@parliament.go.th, และ pot2508@hotmail.com


กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เมษายน 2556

คำชี้แจง

สาระสังเขปบทความวารสารเล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของบทความจากวารสารต่างๆ จากวารสารภาษาไทย โดยจัดเรียงตามลำดับชื่อวารสาร ภายใต้ชื่อวารสารจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อบทความ ตั้งแต่ ก-ฮ หรือ A-Z รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อบทความ. ผู้แต่ง. ชื่อวารสาร. ปีที่. ฉบับ (เดือน พ.ศ.) : หน้า.

ตัวอย่าง

1. “กฎหมาย FATCA - มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐฯ ที่ทั่วโลกจับตามอง”. / โดย สุมาพร ศรีสุนทร. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 115-121.

 ผู้เขียนบทความนี้ได้กล่าวในเบื้องต้นถึงหลักการและเหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย FATCA โดยการอธิบายเชื่อมโยงกับหลักของกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ รวมถึงผลกระทบในทางปฏิบัติจากการบังคับใช้กฎหมาย FATCA ของประเทศสหรัฐฯ อันอาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินทั่วโลก ผู้เขียนได้นำเสนอถึงสาระสำคัญของกฎหมาย FATCA ดังนี้ 1) กฎหมาย FATCA คืออะไร 2) สถาบันการเงินประเภทใดบ้างที่ตกอยู่ใต้อำนาจบังคับของกฎหมาย FATCA 3) กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา นิยาม บัญชีของบุคคลสหรัฐฯ ว่าอย่างไร 4) ขั้นตอนและข้อกำหนดของสถาบันการเงินตามกฎหมาย FATCA เป็นอย่างไร 5) กฎหมาย FATCA กำหนดบทลงโทษไว้อย่างไร 6) กฎหมาย FATCA จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด 7) หากประสงค์จะเข้าร่วมทำความตกลง FATCA ต้องทำอย่างไร

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
คำชี้แจงวิธีใช้	ข
สารบัญ	ค
การเงินการคลัง	1
ดอกเบี้ย	7
นาวิกศาสตร์	9
ยุติธรรม	12
ศิลปวัฒนธรรม.....	17
ส่งเสริมการลงทุน	20
สรรพากรสาส์น.....	23
สารคดี	24
สิ่งแวดล้อม	26
สื่อพลัง.....	32
อัยการ	34

ภาคผนวก

๒ สงกรานต์ประเพณีของชาวอาเซียน



การเงินการคลัง

1. “กฎหมาย FATCA – มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐฯ ที่ทั่วโลกจับตามอง”. / โดย สุมาพร ศรีสุนทร. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 115-121.



ผู้เขียนบทความนี้ได้กล่าวในเบื้องต้นถึงหลักการและเหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย FATCA โดยการอธิบายเชื่อมโยงกับหลักของกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ รวมถึงผลกระทบในทางปฏิบัติจากการบังคับใช้กฎหมาย FATCA ของประเทศสหรัฐฯ อันอาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินทั่วโลก ผู้เขียนได้นำเสนอถึงสาระสำคัญของกฎหมาย FATCA ดังนี้ 1) กฎหมาย FATCA คืออะไร 2) สถาบันการเงินประเภทใดบ้างที่ตกอยู่ใต้ข้อบังคับของกฎหมาย FATCA 3) กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา นิยาม บัญชีของบุคคลสหรัฐฯ ว่าอย่างไร 4) ขั้นตอนและข้อกำหนดของสถาบันการเงินตามกฎหมาย FATCA เป็นอย่างไร 5) กฎหมาย FATCA กำหนดบทลงโทษไว้อย่างไร 6) กฎหมาย FATCA จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด 7) หากประสงค์จะเข้าร่วมทำความตกลง FATCA ต้องทำอย่างไร

2. “การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554”. / โดย ธรรมฤทธิ คุณศิริฎ. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 81-87.

เหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ได้สร้างความเสียหายให้กับทุกภาคครัวเรือน เกษตรกรรม การค้าส่งค้าปลีกสาธารณูปโภค การท่องเที่ยว โดยภาคการผลิตได้รับความเสียหาย (Damage) และสูญเสีย (Loss) มูลค่าสูงที่สุดคือภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ พื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ บริเวณที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของไทย และมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานการผลิตทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นที่เป็นนักลงทุนส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงเข้ามามีบทบาทในการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบในภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนหาแนวทางป้องกันน้ำท่วมในอนาคต ผ่านแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ โดยบทบาทที่สำคัญของภาครัฐในการช่วยเหลือ ได้แก่ มาตรการทางการเงิน มาตรการทางภาษี การให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อผู้ประกอบการในทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ไปจนถึง SMEs เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

ภาคส่วนต่าง





ตลอดจนอนุมัติวงเงินสนับสนุนการก่อสร้างคันกั้นน้ำประมาณ 3.24 พันล้านบาทหรือประมาณ 2 ใน 3 ของวงเงินก่อสร้างรวม แก่ผู้ประกอบการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ประสบภาวะน้ำท่วม 7 แห่งใน 2 จังหวัดดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งดำเนินการในการกำหนดแนวทางลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะปานกลางถึงระยะยาว (5-7 ปี) ในกรอบวงเงินประมาณ 2.27 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งดังกล่าวได้รับการจัดอันดับให้เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ธนาคารโลก (World Bank) จัดให้เป็นความเสียหายอันดับ 4 ของโลก รองจากเหตุการณ์สึนามิในญี่ปุ่น แผ่นดินไหวในโกเบและเฮอริเคนแคทรีน่า ที่อุบัติขึ้นในช่วง 11 มีนาคม 2554 - 17 มกราคม 2538 และ 29 สิงหาคม 2548 ตามลำดับ ผู้เขียนจึงได้นำเสนอถึงบทบาทการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคืบหน้าในส่วนของการกลับมาผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ (Action Plan of Water Management)

3. “จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ”. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 14-21.



เป็นบทความสัมภาษณ์คุณจุฬารัตน์ สุธีธร ถึงภาครัฐว่ามีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกโดยผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสถานะตลาดตราสารหนี้ของไทยในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มและแผนการบริหารหนี้สาธารณะในปี 2536 พันธบัตรประเภท Amortized Bond มีความน่าสนใจกว่าพันธบัตรทั่วไปอย่างไร สบณ.มีมาตรการรวมถึงนวัตกรรมทางตราสารหนี้อย่างไรบ้างในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การรวมตัวของอาเซียนจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไรในมุมมองของการระดมทุนหรือหาแหล่งเงินทุน

4. “ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย”. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 6-12.

เป็นบทความสัมภาษณ์ ดร.โอฬารฯ ในฐานะเป็นประธานผู้แทนการค้าไทย ในประเด็นเกี่ยวกับภาคการค้าการผลิตของไทยควรปรับตัวอย่างไรบ้างท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน ความจำเป็นในการปรับตัวของภาคการค้าการผลิตของไทยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ภารกิจหลักของสำนักงานผู้แทนการค้าไทย รวมถึงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าภายในภูมิภาคอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงและความสำคัญต่อภาคการค้าไทยอย่างไร ผู้แทนการค้าของสำนักงานนี้มีหน้าที่เข้าช้อน หรือมีปัญหากับหน่วยงานของภาครัฐอื่นหรือไม่





5. “Display Credit Card กับการคุ้มครองผู้บริโภคบัตรเครดิต”. / โดย ศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิต.

ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 57-60.

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีผู้ประกอบการสองประเภท คือ ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินมีทั้งหมด 12 ธนาคาร โดยเป็นธนาคารไทย 10 แห่ง และสาขาของธนาคารต่างประเทศ 2 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non - Bank) ซึ่งมีผู้ประกอบการประเภทนี้จำนวนทั้งหมด 10 บริษัท ภายใต้การกำกับของประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ทำให้การกำกับดูแลผู้ประกอบการบัตรเครดิตทั้งสองประเภทจึงแตกต่างกัน รวมทั้งยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้บัตรเครดิตประกอบกับมีผู้บริโภคซึ่งใช้บริการบัตรเครดิตเป็นจำนวนมากทำให้การกำกับดูแลผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเภทไม่สอดคล้องกันใน



เรื่องของฐานความผิดบทกำหนดโทษ และเกณฑ์ในการกำกับดูแล นอกจากกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลดังกล่าวแล้ว มีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตอีก เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา กำหนดให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาที่กำหนดสาระสำคัญในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ ในประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้มีบทลงโทษการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงและหรือการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิตด้วย อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายปัจจุบันในส่วนของการป้องกันเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าใดนัก ผู้เขียนจึงนำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีของบัตรเครดิตที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคที่มากขึ้น นอกเหนือไปจากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ.... ที่จะเป็นกฎหมายเฉพาะในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะแก่ผู้บริโภค และการกำกับดูแลผู้ประกอบการบัตรเครดิตให้อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน

6. “ปฏิรูปภาษี ... ปฏิรูปประเทศไทย”. / โดย สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. ว.การเงิน

การคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 30-33.


การปฏิรูปภาษีควรเป็นไปตามหลักภาษีที่ดีของ Adam Smith ทั้ง 4 ข้อ คือ มีความเป็นธรรม มีความแน่นอน มีความง่ายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องเปลี่ยนความคิดของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลัก 4 ข้อเป็นหลัก ดังนี้ 1) ด้านความเป็นธรรม ต้องให้ผู้เสียภาษีมารู้สึกว่าระบบภาษีมีความเป็นธรรม คนรวยเสียภาษีมากกว่าคนจน และภาครัฐก็ต้องเคร่งครัดต่อกฎหมายด้วย สำหรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีมรดกควรมีไว้เพื่อแสดงให้เห็นความยุติธรรมของสังคมแต่ไม่ควรทิ้งทิ้งให้เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ควรเก็บภาษีสุราตามตักกรควรแก้ไขปัญหาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีเมื่อมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ควรแก้ไขอัตราภาษีป้าย ระหว่างป้ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งจัดเก็บไม่เท่าเทียมกัน ควรมี Indexation ของค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2) ด้านความแน่นอน ควรใช้มาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากรเป็นบทลงโทษสำหรับผู้หลีกเลี่ยงภาษีอย่างเคร่งครัด 3) ด้านความ





ง่าย กรมภาษีควรเชื่อมฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ด้วยเหมือนในต่างประเทศ 4) ด้านประสิทธิภาพ ควรลดความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้จ่ายภาษีและเจ้าหน้าที่ และควร outsource ผู้จัดเก็บภาษีหรือตั้ง tax agent เพื่อลดภาระของกรมสรรพากร นอกจากนี้ ควรแยกหน่วยงานที่กำหนดนโยบายให้เป็นอิสระจากหน่วยงานจัดเก็บ


7. “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจกับการลงทุนภาครัฐ”. / โดย คงขวัญ ศิลา. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 41-47.

 การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหรือ Mega Projects มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ Mega Projects เป็นโครงการแผนงานที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงทุนโดยมีวงเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมใน 8 สาขา คือ การขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ (Mass Transit) คมนาคม ทรัพยากรน้ำ การศึกษา สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย พลังงาน และโทรคมนาคม ผลจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ พบว่า ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP) ทั้งภาคการลงทุน และการบริโภค รวมถึงทางด้านเสถียรภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ การจ้างงาน ระดับราคาสินค้า และดุลบัญชีเดินสะพัด อีกทั้ง ยังจะช่วยทำให้คนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์ เป็นการกระจายรายได้ สร้างโอกาสให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมูลค่าและขนาดของโครงการที่มี



ขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่สูง ทำให้ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ และพิจารณาแนวทางการระดมทุน โดยควรมีการผสมผสานระหว่างการใช้เงินงบประมาณ เงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ และการระดมทุนในวิธีอื่น ๆ ผู้เขียนจึงได้ทำการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) ความสำคัญและความจำเป็นของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 2) การลงทุนของภาครัฐบาลใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู และสร้างอนาคตประเทศช่วงปี 2555-2562 3) การศึกษานโยบายและการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ Mega Projects 4) บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

8. “มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)”. / โดย สุมาลี สติตชัยเจริญ และมยุร บุญยธรัตน์. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 48-54.


 มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เรียกว่า Infrastructure Fund ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ในการใช้เป็นช่องทางระดมทุนจากประชาชนทั่วไปเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานคืออะไร ทำไมรัฐบาลต้องให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อให้การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมนี้ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีความแตกต่างกับกองทุนอื่น ๆ อย่างไร






รวมทั้งประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับการส่งเสริมให้มีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ผู้เขียนบทความเรื่องนี้จึงได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานคืออะไร ลักษณะกองทุน รูปแบบการลงทุน ลักษณะรายได้ของกองทุน 2) มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียม 3) การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนประเภทอื่น ๆ 4) ความจำเป็นที่จะต้องให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 5) ประโยชน์ที่ได้รับ

9. “Microinsuranceในประเทศไทย”. / โดย ทวีศักดิ์ มานะกุล. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 61-67.

 ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันได้มีการกล่าวถึง Microinsurance กันมาก เนื่องจาก Microinsurance หรือการประกันภัยระดับฐานราก เป็นบริการทางการเงินประเภทหนึ่งที่ทำประกันจ่ายเบี้ยประกันภัยอย่างเป็นปกติวิสัย เพื่อที่จะได้รับเงินชดเชยที่สูงกว่าเมื่อความเสียหายหรือภัยเกิดขึ้น โดยในหลักการการประกันภัยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งระบบการประกันภัยเป็นการรวมทรัพยากรจากคนจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ผู้ให้บริการนำเสนอต่อผู้รับบริการมีอยู่ด้วยกันหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยยานพาหนะ ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยวินาศภัย ประกันภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประกันสินเชื่อ และประกันผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น Microinsurance เป็นการบริการประกันภัยสำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันของประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ILO ได้ระบุว่า Microinsurance เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบคุ้มครองทางสังคม โดย ILO มองว่า Microinsurance เปรียบเสมือนการรวมกล่องเครื่องมือเข้าไว้ด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน Stalpers, Dahal และ Upadhyaya ได้ให้คำจำกัดความว่า Microinsurance เป็นการรวบรวมทรัพยากรระหว่างประชาชนกลุ่มที่ถูกคัดออกจากกลไกของระบบคุ้มครองทางสังคมโดยทั่วไป

10. “ระบบบำเหน็จบำนาญของไทย”. / โดย สุปราณี จันทรมาศและนภาพร วิริยานุพงศ์. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 68-78.

 ภาครัฐได้มีความพยายามในการจัดให้มีระบบบำเหน็จบำนาญที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของระบบบำเหน็จบำนาญในประเทศไทย ความครอบคลุมของระบบบำเหน็จบำนาญที่มีอยู่ ประเด็นปัญหาหรือเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายของภาครัฐที่จะต้องจัดการดูแลกับปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการของภาครัฐในการรองรับปัญหาและพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศ ดังนี้ 1) ภาพรวมระบบบำเหน็จบำนาญของไทย โครงสร้างประชากรบำเหน็จ





บ้านาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน การกำกับดูแล 2) ความครอบคลุมของระบบบำเหน็จบ้านาณในปัจจุบัน 3) ประเด็นปัญหาของระบบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นทำให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแลผู้สูงอายุ รายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ การมีส่วนร่วมในระบบการออมเพื่อการชราภาพของแรงงานนอกระบบยังน้อยมาก 4) ข้อเสนอแนะทางการดำเนินการของภาครัฐ ดังนี้ การตั้งคณะกรรมการดูแลด้านบำเหน็จบ้านาณ ทั้งระบบของประเทศควรพิจารณาความเหมาะสม ในการปรับเพิ่มอายุเกษียณการออมเงินเพื่อการชราภาพ

11. “หมู่เกาะเซนกากุ/เดียวหุย:กรณีพิพาทญี่ปุ่น-จีน และผลกระทบต่อไทย”. / โดย พิมพณาร

หิรัญกสิ และคณะ. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25 ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 99-104.



จีนและญี่ปุ่นถกเถียงกันอย่างยาวนานในเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเดียวหุยหรือหมู่เกาะเซนกากุ ตั้งแต่สงครามจีน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ประเด็นที่ก่อให้เกิดกรณีพิพาทในปัจจุบัน คือ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศซื้อหมู่เกาะดังกล่าวจากชาวญี่ปุ่นซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่จีนและก่อให้เกิดการประท้วงการกระทำของรัฐบาลญี่ปุ่นในจีน ความขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่นขยายวงกว้างจากระดับรัฐบาลลงไปถึงระดับประชาชน อาทิ การระงับการเดินทางไปท่องเที่ยวระหว่างกัน แนวโน้มที่จะระงับการลงทุนและเคลื่อนย้ายแหล่งการผลิตออกจากกัน การประท้วงอย่างรุนแรงของจีนโดยเข้าทำลายทรัพย์สินบริษัทและร้านค้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในจีน และการเพิ่มอุปสรรคในการตรวจสอบสินค้านำเข้าของจีนจากญี่ปุ่น เป็นต้น สร้างความกังวลต่อนานาชาติประเทศต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากประเทศทั้งสองเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในสามอันดับแรกของโลก การระงับการลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ ระหว่างจีนและญี่ปุ่น จะทำให้เงินทุน นักท่องเที่ยวจากจีนและญี่ปุ่นที่มีแผนจะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะหว่างกันเปลี่ยนแผนไปยังแห่งเศรษฐกิจอื่น ๆ ใกล้เคียงทดแทน อาทิ เอเชีย รวมถึงไทยด้วย ก่อให้เกิดผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในแง่ดังกล่าว ดังนั้นคณะผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้จึงได้ศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐาน จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง จุดยืนของแต่ละประเทศคู่กรณี สถานการณ์ล่าสุด และผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย

12. “อนาคตข้าวไทยกับความเสี่งที่ต้องฝ่าฟัน”. / โดย กาญจนนา จันทวิชิต. ว.การเงินการคลัง. ปีที่ 25

ฉบับที่ 74 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 89-96.

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่กับเศรษฐกิจไทยมาช้านาน เนื่องจากประมาณเกือบร้อยละ 38.0 ของกำลังแรงงานอยู่ในภาคการเกษตร และส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวนา นอกจากนี้ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย โดยในปี 2554 มีมูลค่า 6,432 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก ผลจากนโยบายรับจ้มนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ทำให้ราคาข้าวเปลือกในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยบวกในการสนับสนุนการบริโภคเอกชน อย่างไรก็ตาม วิกฤติที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นทำให้ไทยสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันด้านราคาับประเทศคู่แข่งดังเช่นประเทศเวียดนาม ความเสี่งที่เกษตรกรอาจต้องเผชิญในอนาคต ได้แก่ ความเสี่งภายใน อาทิ อายุเฉลี่ย





เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการผลิตของไทย และความเสี่ยงภายนอก อาทิ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งขึ้น และความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก นโยบายในการลดความเสี่ยง ได้แก่ 1) รัฐบาลควรเร่งหาตลาดใหม่ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกหลัก 2) เร่งโครงการลงทุนภาครัฐ ในส่วนของระบบชลประทานและขนส่ง (Logistics) ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตร ทั้งในด้านการผลิตและการขนส่ง และ 3) สนับสนุนนโยบายปลูกพืชพลังงานทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนเพื่อผลิตถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน และเพื่อรับมือกับราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกในอนาคต บทความเรื่องนี้ได้สรุปสาระสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความสำคัญของข้าวต่อเศรษฐกิจไทย 2) สถานการณ์ผลิตและการค้าข้าวในปัจจุบัน 3) นโยบายรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ผลกระทบจากโครงการรับจำนำ 4) ความเสี่ยงที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญในอนาคต 5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



ดอกเบี๋ย

1. “ชะตากรรมแผ่นดินเผา iBank & SME Bank”. ว.ดอกเบี๋ย ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 (กุมภาพันธ์ 2556) : 27-33.

บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ iBank โดยได้วิเคราะห์ถึงปัญหาที่ทั้งสองธนาคารกำลังประสบอยู่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของทั้งสองธนาคารโดยละเอียด และนำเสนอการกำกับดูแลที่ออกโดยกระทรวงการคลังมานำเสนอไว้ด้วย



2. “ดอกเบี๋ยไทยในสายตาคนนอก”. / โดย แสงไทย คำภูไทย. ว.ดอกเบี๋ย ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 (กุมภาพันธ์ 2556) : 58-59.

บทความนี้เสนอสถานการณ์ภาคการเงินของไทย โดยเฉพาะกรณีอัตราดอกเบี้ย ซึ่งได้นำเสนอมุมมองของกระทรวงการคลังที่เห็นว่าน่าจะลดดอกเบี้ย เพราะปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศมาก เนื่องจากส่วนต่างดอกเบี้ยของไทยกับสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นต่างกันกว่า 2.50 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เงินทุนไหลเข้ามาถึงกำไรส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย และยังคงตามไปถึงกำไรค่าเงินบาทด้วยเหตุจากเงินทุนไหลเข้าหนุนเงินบาท





แข็งค่า ส่วนในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นว่าเงินไหลเข้าประเทศนั้นส่วนใหญ่เข้าไปตลาดหุ้นและตลาดตราสาร ยิ่งให้ดัชนี SET Index พุ่งสูงสุดในรอบ 18 ปี นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ส่วนดีของค่าเงินบาทแข็ง โดยเฉพาะในด้านที่เป็นการชำระคืนเงินกู้ได้ในราคาถูก และเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะได้ลดยอดหนี้ต่างประเทศ เพื่อหันมากู้หนี้ภายในประเทศซึ่งมีสภาพคล่องสูงกว่า

3. “แบงก์ชาติหนุนใช้ดอกเบีย BIBOR สะท้อนความเป็นจริงและถูกกว่า”. ว.ดอกเบีย ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 (กุมภาพันธ์ 2556) : 34-39.



บทความเรื่องนี้กล่าวถึงกรณีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทย จนทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงความร้อนแรงและผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทความได้นำเสนอประเด็นการนำอัตราดอกเบี้ยอีกประเภทหนึ่งมาใช้แก้ปัญหา คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพฯ (Bankok Interbank Offered Rate) หรืออัตราดอกเบี้ยไบบอร์ (BIBOR) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นเงินบาท และอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของดอกเบี้ย และปริมาณสภาพคล่องของเงินในประเทศเป็นหลัก บทความได้ชี้ให้เห็นถึงความพยายามผลักดันการใช้ดอกเบี้ยไบบอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และแนวโน้มการยอมรับของสถาบันการเงินต่าง ๆ

2. “ศึกแห่งศักดิ์ศรี”. ว.ดอกเบีย ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 (กุมภาพันธ์ 2556) : 48-53.

นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางค่าเงินบาทที่กำลังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทความได้ชี้ให้เห็นสถานการณ์เงินบาท ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย พร้อมทั้งสถานการณ์แบงก์ชาติที่ได้รับกระแสกดดันหลังจากเงินทุนไหลเข้าประเทศอย่างมาก และทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าและส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของประเทศ กระทรวงการคลังในฐานะที่ดูแลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวคิดให้กำหนดนโยบายดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดค่าเงินลงไม่ให้แข็งเกินไป





นาวิกศาสตร์

1. “CHINA and the INDIAN OCEAN”. / โดย ช่อฉัตร กระเทศ. ว.นาวิกศาสตร์. ปีที่ 96 เล่มที่ 1 (มกราคม 2556) : 6-15.



✚ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับยุโรป แอฟริกา และเอเชียใต้ ยังคงต้องอาศัยการขนส่งทางเรือเป็นหลัก โดยต้องใช้เส้นทางผ่านเข้าออกมหาสมุทรอินเดียทั้งสิ้น ทั้งนี้มหาสมุทรอินเดียมีช่องทางผ่านเข้าออก (Chokepoints) ที่สำคัญต่อจีนจำนวน 4 แห่งด้วยกัน คือ 1) ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) 2) คลองสุเอซ (Suez Canal) 3) ช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab al-Mandab Channel) 4) ช่องแคบมะละกา (Strait of Malacca) นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทรัพยากรสำคัญในมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ น้ำมัน ก้อนแมงกานีส (Manganese nodules) หินฟอสเฟต (Guano or Phosphatized Rock) แร่ฟอสฟอไรต์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งแร่สำคัญต่าง ๆ จำนวนมากที่ขุดเจาะอยู่บริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศต่าง ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย กล่าวถึงปัญหาความมั่นคงทางทะเลกรณีโจรสลัด ทั้งโจรสลัดโซมาเลีย โจรสลัดในช่องแคบมะละกา เป็นต้น

2. “กองเรือฟริเกตที่ 1 (Frigate Fanadran 1) ค้นหา ไล่ล่า ทำลาย”. / โดย กองเรือฟริเกตที่ 1. ว.นาวิกศาสตร์. ปีที่ 96 เล่มที่ 1 (มกราคม 2556) : 16-20.

✚ บทความเรื่องนี้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองเรือฟริเกตที่ 1 หน้าที่และภารกิจที่สำคัญ วิทยทัศน์และการจัดหน่วย ผลงานและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งในปัจจุบันกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองเรือยุทธการ มีกำลังรบหลักประกอบด้วย เรือฟริเกต เรือคอร์เวต และเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ ซึ่งเป็นเรือที่มีระบบอาวุธและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีสมรรถนะขีดความสามารถทำการรบได้ 3 มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ





3.“ทุ่นเตือนภัยสึนามิในวันนี้”. / โดย กำชัย เจริญพงศ์ชัย. ว.นาวิกศาสตร์. ปีที่ 96 เล่มที่ 1
(มกราคม 2556) : 48-59.



เมื่อ 7 ปีก่อน ทุ่นเตือนภัยสึนามิของไทยทุ่นแรก ถูกวางไว้เป็นด่านหน้าในการระวังภัยสึนามิ ให้กับประเทศโดยรอบมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย และประเทศไทย ทุ่นถูกทิ้งลงในบริเวณละติจูดที่ 8 องศา 54 ลิปดาเหนือ ลองติจูดที่ 88 องศา 32 ลิปดาตะวันออก บริเวณมหาสมุทรอินเดีย โกลจากประเทศไทย ประมาณ 1,15,495 กิโลเมตร หรือ 632.6 ไมล์ทะเล โดยได้รับความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ หรือ NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเหตุการณ์มหาภัยพิบัติ สึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2547 บทความเรื่องนี้จึงได้รวบรวมลำดับเหตุการณ์การเก็บกู้ทุ่นเตือนภัยและวางทุ่นเตือนภัยใหม่ ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

4.“ทำไม ... ทหารเรือถึงรัก ... กรมหลวงชุมพรฯ มาก”. / โดย กริธา พรรธนะแพทย์. ว.นาวิกศาสตร์.
ปีที่ 95 เล่มที่ 12 (ธันวาคม 2555) : 6-14.

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอากาศเรียมรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต้นราชสกุลอากาศฯ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาโหมด ป.จ. ธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สมุหพระกลาโหมในราชการที่ 5 พระองค์ทรงเปรียบประดุจองค์บิดาของทหารเรือไทย ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือ ทรงจัดทำแผนการทหารเรือ แผนการทัพเรือ ทรงประสิทธิ์ประสาทวิชาทหารเรือ ทรงจัดการศึกษาทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และกระบวนรบทำให้กองทัพเรือมีความเข้มแข็งมั่นคง มีประสิทธิภาพ และเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์มาจนทุกวันนี้ พระองค์ทรงกอปรด้วยพระคุณลักษณะของทหารเรือทุกประการ ทรงปลูกฝังวิญญาณทหารเรือไว้ในส่วนลึกของหัวใจให้ทหารเรือไทยทุกคนเป็นทหารเรืออย่างแท้จริง พระจริยวัตรที่ทรงแสดงออกจากรูปพระทัยมิใช่ออย่างข้ากับเจ้าหรือป่ากับนาย หากแต่เสมือนบิดากับบุตรซึ่งเป็นที่เทิดทูนของทหารเรือทั้งหลาย พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอากาศเรียมรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ กองทัพเรือจึงได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคม เป็นวันอากาศฯ บทความเรื่องนี้ยังได้กล่าวถึงพระจริยวัตรและพระกรณียกิจของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่พระองค์ทรงมีพระทัยอันแน่วแน่ที่จะปฏิรูปและพัฒนาการทหารเรือให้มีความเข้มแข็ง ระหว่างที่เสด็จในกรมฯ ทรงรับราชการอยู่นั้น พระองค์ทรงมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย พระจริยวัตรของพระองค์ที่มีต่อลูกศิษย์และผู้ที่บังคับบัญชาท่านั้นทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอันมาก





5. “นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่กองทัพไม่ควรมองข้าม”. / โดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ.

ว.นาวิกศาสตร์. ปีที่ 96 เล่มที่ 1 (มกราคม 2556) : 60-69.



นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในศตวรรษที่ 21 นี้ การศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัสดุที่มีขนาดระดับนาโนเมตร หรือ นาโนศาสตร์ (Nano Science) เป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Area) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหลายแขนง เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง การค้นคว้าวิจัยต่อยอดด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงจึงพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว บทความเรื่องนี้จึงนำเสนอถึงจุดกำเนิดของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีคืออะไร การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีกับการทหาร นาโนเทคโนโลยีในประเทศต่าง ๆ ดังนี้ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย

6. “24 HOURS ไม่พัก ไม่เหลียว ไม่พลาด”. / โดย กองเรือทุ่นระเบิด. ว.นาวิกศาสตร์. ปีที่ 96 เล่มที่ 1

(มกราคม 2556) : 21-25.

กองเรือทุ่นระเบิดมีหน้าที่ในการปฏิบัติการด้านสงครามทุ่นระเบิด จึงต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ เมื่ออยู่ในสนามทุ่นระเบิด ทั้งในด้านองค์วัสดุ องค์บุคคล และองค์ยุทธวิธี สำหรับต่อต้านภัยอันเกิดจากทุ่นระเบิด ที่ต้องสามารถปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง บทความเรื่องนี้จึงได้อธิบายเนื้อหาโดยสังเขปในประเด็น ดังนี้ ทุ่นระเบิด (SEA MINE) แบ่งตามประเภทการวางตัวของตัวทุ่นระเบิดได้เป็น 3 ชนิด ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะของการทำงาน มองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของกองเรือทุ่นระเบิด



7. “เรือฟริเกต อเนกประสงค์สมรรถนะสูงยุคใหม่ (Next Generation Multi - Purposed Frigates)”.


/ โดย คำรณ พิสนท์ยุทธการ. ว.นาวิกศาสตร์. ปีที่ 95 เล่มที่ 12 (ธันวาคม 2555) : 16-22.

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้พัฒนาเรือฟริเกตเป็นเรือรบหลักหลายแบบด้วยกัน นอกจากเรือฟริเกตในชั้นต่าง ๆ แล้ว ปัจจุบันกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรือรบขนาดใหญ่กว่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ และสภาพแวดล้อมของโลกที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีฐานทัพในประเทศต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ได้มีการต่อเรือลาดตระเวนแบบต่าง ๆ มากมาย เช่นเดียวกับเรือฟริเกต นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดหาเรือฟริเกตอเนกประสงค์สมรรถนะสูงของชาติต่าง ๆ ในปัจจุบัน



8. “เรือรบยุคใหม่ กับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง NCO”. / โดย ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์.


ว.นาวิกศาสตร์. ปีที่ 95 เล่มที่ 12 (ธันวาคม 2555) : 23-37.

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการแบ่งเป็นทหารเรือกับทหารบก โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งกรมยุทธนาธิการ (กองทัพบก) และกรมทหารเรือขึ้น จึงเป็นการแบ่งหน้าที่การรบทางบกและทางเรืออย่างเด่นชัดและยังเป็นการกำเนิดกองทัพอากาศในการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย ผู้เขียนบทความจึงได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรบอย่างกว้างขวางตั้งแต่ยุคที่ 1 ยุคเรือตอร์ปิโด และปืนใหญ่บรรจุท้าย ยุคที่ 2 ยุคเรือหลวงมกุฎราชกุมาร ยุคที่ 3 เรือรบยุคใหม่ กับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง การสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง หรือ NCW (Network Centric Warfare) หมายถึงหลักนิยมทางทหาร หรือทฤษฎีสงครามแบบใหม่ ซึ่งริเริ่มโดยกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา



1. “ก้าวสู่ความเป็นสากล ในมิติของการแก้ไขกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย”. / โดย กองบรรณาธิการ. ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

(2555) : 26-31.

 ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน FATF (Financial Action Task Force) ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานสากล ในด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กำหนดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศ ที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และประชาชน ในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ในบทความนี้ได้กล่าวถึง แนวทางการแก้ไขที่จะสามารถพ้นจากการถูกปรับลดไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังในการทำธุรกรรมทางการเงิน คือ การเร่งผลักดันให้รัฐสภา



ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2. “ข้อกำหนดสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ”. / โดย จิรียา พุกษามะธานันท์.

ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2555) : 32-35.

ในบทความนี้ได้กล่าวถึง กิจกรรมคู่มือนานเกี่ยวกับข้อกำหนดสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพฯ) และการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ จัดโดยองค์กร Penal Reform International (PRI) ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ในกิจกรรมนี้ได้มีการอภิปรายใน 2 หัวข้อ 1) อภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและผู้ต้องขังหญิงโดยได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมที่ผู้หญิงต้องเกี่ยวข้องใน 3 ขั้นตอน คือ การเผชิญหน้ากับตำรวจ การขึ้นศาล และการต้องโทษคุมขังในเรือนจำ 2) การอภิปรายถึงการจัดทำเอกสารแนวทางเกี่ยวกับการนำข้อกำหนดกรุงเทพฯ ไปสู่การปฏิบัติของ PRI มีกลุ่มเป้าหมายที่จะเผยแพร่หลักคือ กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดกรุงเทพฯ



3. “ครั้งแรกในประเทศไทยกับการประชุมสภากระบวนการยุติธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนระดับ

ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก”. / โดย กองบรรณาธิการ. ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2555) : 49-51.

ในบทความนี้ได้กล่าวถึงสถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ International Juvenile Justice Observatory หรือ IJJO เป็นสถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2003 เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหลักการ หรือข้อบังคับสากลได้จัดการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 1 ที่ประเทศไทย ในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2555 การประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 1) การประชุมวิชาการระดับชาติ 2) การประชุมสภากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระดับภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์ของการจัดการเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนการทำงานด้านยุติธรรมกับเด็กและเยาวชน ทั้งจากสหวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและวิธีการต่าง ๆ แบบองค์รวม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา นโยบาย กฎหมายข้อบังคับและกระบวนการดำเนินงานในระดับนานาชาติภายใต้กรอบการเชื่อมโยงอย่างไร้พรมแดน





4. “ความร่วมมือของ 5 องค์กร เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”. / โดย กองบรรณาธิการ.

ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (2555) : 19-23.



ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างมากที่สุดประเด็นหนึ่ง เพราะเกี่ยวกับนายทุนผู้มีอิทธิพลและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กัน บางครั้งอาจจะมีเครือข่ายข้ามชาติเข้ามามีบทบาทด้วย การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยังไม่ให้การทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายวงกว้างและเร่งรัดจัดการให้หมดไป ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม จึงได้ร่วมกันลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. “เครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์”. / โดย รัชต์คม์ เฉลิมสุขสันต์. ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2555) : 8-13.

บทความนี้ได้กล่าวถึง ที่มาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ (Asian Forensic) แห่งเอเชีย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ พ.ศ. 2551 มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศทั่วทวีปเอเชีย ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน ลาว เกาหลีใต้ สำหรับประเทศไทยมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (ผู้ร่วมก่อตั้ง) โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะด้านนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย



6. “ช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการในการคุ้มครองพยาน”. / โดย กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (2555) : 57-60.



บทความนี้ได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2549 คือ การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมหรือการป้องกันการถูกฟ้องร้าย เพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน โดยวัตถุประสงค์ในการกำหนดให้กองทุนยุติธรรมมีส่วนสนับสนุนในประเด็นดังกล่าวก็เพื่อสนับสนุนให้พลเมืองดีที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือภารกิจของรัฐได้รับการดูแลให้ได้รับความปลอดภัย และไม่ต้องเดือดร้อนเกิน



สมควร โดยเป็นการช่วยเหลือคุ้มครองบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

7. “ธนสิทธิ์ พานิชวงษ์ พลิกเรือนจำกลางนครสวรรค์ ก้าวสู่ “เรือนจำสีขาว”. / โดย กองบรรณาธิการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2555) : 36-41.

จากการที่รัฐบาลปัจจุบันได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับใช้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้บังคับบัญชาการเรือนจำต้องประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจจังหวัด ปปส. DSI ได้มอบนโยบายให้ผู้บังคับการตำรวจเรือนจำที่มีความพร้อม ที่สามารถจัดตั้ง “เรือนจำสีขาว” ให้ประสานกับทางจังหวัด ลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อดำเนินการ ในบทความนี้ได้กล่าวถึงการจัดตั้งเรือนจำสีขาวของเรือนจำจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน ทางเรือนจำกลางนครสวรรค์ได้กำหนดมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาไว้ ดังนี้ 1) มาตรการด้านการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติด เครื่องมือสื่อสารและสิ่งของต้องห้าม การป้องกันภายนอกเรือนจำ 2) มาตรการด้านการป้องกันปราบปราม



8. “นิติวิทยาศาสตร์ เกาหลีใต้”. / โดย วัชรศักดิ์ เณิมสุขสันต์. ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2555) : 32-36.

นิติวิทยาศาสตร์ คือ “การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความเพื่อผลในการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ”เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นการที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานมายืนยันให้พิสูจน์ความผิดได้อย่างชัดเจน ในบทความนี้ได้กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ ประเทศเกาหลีใต้ที่อยู่ในสังกัดของKorean Police Agency (Forensic Investigation Division) และหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสังกัด Ministry of Public Administration and Security และยังมีหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสังกัด Ministry of National Defense (Criminal Investigation command) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิสูจน์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุสงคราม คดีระเบิด และคดีที่เกี่ยวข้องกับทหาร



9. “พัฒนาเครื่องมือช่วยเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด”. / โดย กองบรรณาธิการ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2555) : 49-51.

บทความนี้ได้กล่าวถึง การประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 1 (The First Asia-Pacific Council for Juvenile Justice หรือ APCJJ) วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเวอร์นิ กรุงเทพมหานคร. ขัตติยา รัตนดิถ ห้วหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนา กรม





พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือ การประเมินคัดกรอง จำแนก และ โปรแกรมแก้ไขบำบัด พื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยพัฒนาขั้นตอนการหาข้อเท็จจริงการประเมินปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย จำเป็นของเด็กและเยาวชน โดยมีการศึกษาวิจัย “โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม” เพื่อพัฒนาระบบการประเมิน และจำแนกเด็กและเยาวชน การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและ เยาวชน และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามหลังปล่อยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ ชุมชน

10. “พ่อแม่อาสา นำพาปลอดภัยเสพติด เปลี่ยนบ้านให้เป็นสถานฟื้นฟูและบุตรหลาน แนวคิดใหม่ใน ระบบคุมประพฤติ”. / โดย กองบรรณาธิการ. ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (2555) : 3-10.

จากสถิติการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดรักษาและผู้ติดยาที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 - พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีจำนวน 756,020 คน และในจำนวนนั้นมีเยาวชนอยู่ด้วย จำนวนมาก ดังนั้น ผู้ทำหน้าที่ดูแลเยาวชนหรือบุคคล หรือบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของ กรมคุมประพฤติ น่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง พบว่าสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องการรู้ คือ จะทำอะไรเพื่อลูกได้บ้าง เพราะ นอกจากลูกหลานของตัวเองแล้วจำนวนผู้ที่ติดยาในชุมชนในสังคมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เรื่อย ๆ บทความนี้ได้กล่าวถึง โครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดภัยเสพติด โดยให้พ่อแม่มี ส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะเป็นภาคีตรวจหาสารเสพติดของ บุตรหลานด้วยตนเอง สำหรับการอบรมพ่อแม่อาสาจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจหา สารเสพติด พร้อมแจกคู่มือการปฏิบัติตัวของพ่อแม่และเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ และสำนักงานคุมประพฤติในแต่ละแห่ง



11. “สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อประชาชน”. / โดย กองบรรณาธิการ. ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2555) : 42-46.

บทความนี้ได้กล่าวถึง รูปแบบการให้บริการของสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัด โดยสำนักงานยุติธรรม ได้บูรณาการงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการให้บริการในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงในรูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link) และ One stop Service เพื่อบริการประชาชนในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กระทรวงยุติธรรมเสร็จสิ้นเบ็ดเสร็จในจุดเดียว นอกจากนี้ยังมีคลินิกยุติธรรมที่ให้บริการ เกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ อาทิ การ ร้องทุกข์ ขอคุ้มครองพยาน การใช้ค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กองทุนยุติธรรม เป็นต้น





12. “55 ปี ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นใด”.

/ โดย อัสนีย์สังขเนตร. ว.ยุติธรรม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (2555) : 32-35.



บทความนี้ได้กล่าวถึงการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งจัด ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากรัฐต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการราชทัณฑ์และกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีผู้แทนองค์กรที่มีชื่อของรัฐ (NGOs) นักวิชาการ นักการทูต โดยมีประเด็นที่สำคัญของการประชุม คือ เรื่องของการเพิ่มสูงขึ้นของผู้ถูกคุมขังที่เป็นเด็ก เยาวชน ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และชาวต่างชาติในหลายประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการปฏิบัติที่เฉพาะและแตกต่างจากกลุ่มผู้ถูกคุมขังทั่วไปรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการป้องกัน การปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้ายทารุณ ไร้มนุษยธรรม



ศิลปวัฒนธรรม

1. “คณะราษฎรกับเศรษฐกิจไทย”. / โดย พงษ์พันธ์ อุทยานนท์. ว.ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4

(กุมภาพันธ์ 2556) : 120-133.

เจตจำนงของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในด้านเศรษฐกิจ คือ การนำพาประเทศไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของราษฎร บทความนี้ได้วิเคราะห์บทบาทของคณะราษฎรในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกล่าวเฉพาะระหว่างปี 2475 - 2484 ที่สะท้อนถึงการใช้อุดมการณ์ชาตินิยมทางเศรษฐกิจในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และการสร้างชาตินิยมทางเศรษฐกิจกับทุนอุตสาหกรรมก่อนปี 2488 ซึ่งรัฐบาลต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน ซึ่งทำให้ไทยไม่สามารถเลือกกลยุทธ์และพัฒนาเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง ทำให้อำนาจทางเศรษฐกิจตกไปอยู่ในมือของชาวต่างชาติ คือ ชาวดัตช์ และชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจของรัฐบาล





คณะราษฎรจึงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

2. “ครั้งสุดท้ายที่เห็นมกุฎราชกาลที่ 4 ในอังกฤษ ของขวัญหรือหลักประกันการเมือง”. / โดย โกรฤกษ์ นานา. ว.ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2556) : 98-119.



บทความเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเครื่องราชบรรณาการชุดใหญ่ของสยามแก่พระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้เขียนได้เจาะลึกถึงประเด็นสาเหตุของการส่งเครื่องราชบรรณาการในครั้งนั้น รวมถึงบัญชีเครื่องราชบรรณาการโดยละเอียด พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ถึงธรรมเนียมการส่งบรรณาการไทยให้จีนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เบื้องหลังการส่งเครื่องราชบรรณาการไปอังกฤษ และการวิเคราะห์ความรู้สึกของอังกฤษ เมื่อได้รับเครื่องราชบรรณาการจากสยาม เนื่องจากอังกฤษไม่มีประเพณีการส่งเครื่องราชบรรณาการมาก่อน



3. “คู่ย์ตำนานสืบพระเจ้าตากเป็นเจ้าเมืองตากตอนไหน ใครวังเต็นให้”. / โดยปราชญ์ เครือทอง. ว.ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2556) : 64-75.



บทความเรื่องนี้วิเคราะห์ถึงประเด็นเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้าตาก ซึ่งมีตำแหน่งเจ้าเมืองตากและเป็นพระนามที่เรียกกันจนแพร่หลายแม้จะทรงขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็ตามบทความได้นำเสนอเพื่อหาคำตอบว่าพระเจ้าตากเป็นเจ้าเมืองตากเมื่อไหร่ และใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง โดยการตรวจสอบจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เท่าที่หลักฐานในปัจจุบันจะนำไปถึงประเด็นดังกล่าวได้ ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและผู้เขียนนำมาอธิบายในหัวข้อ ดังนี้ ตำนานพระเจ้าตากกับเจ้าพระยาจักรี ไบศรีศนาใครคือพ่อบุญธรรมพระเจ้าตาก ตามหาเจ้าพระยาจักรีคนใหม่ เจ้าพระยาจักรีกราบบังคมทูลขอตำแหน่งหลังเหตุการณ์ ใครคือพระยาจักรีผู้วังเต็นตำแหน่งเจ้าเมืองตาก และพระยาพระคลังผู้วังเต็นตำแหน่งเจ้าเมืองตาก

4. “ประวัติศาสตร์วิเคราะห์กรณีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”. / โดย เอกชัย ไคววิสารัช. ว.ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2556) : 76-97.

บทความเรื่องนี้วิเคราะห์ถึงสาเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยนำเสนอในลักษณะข้อมูลทางการแพทย์ ในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการสวรรคต โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ พระโรคติดเชื้อที่น่าจะเป็นสาเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้แก่ โรคสมองอักเสบที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส โรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบ โรคเลือดออกในสมอง และโรคเนื้องอกของสมอง นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงอาการแพ้ยา และข้อสันนิษฐานทรงถูกวางยาพิษ ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานจากอาการ





ประจวบหลังจากได้ส่วยยาเจียรไนเพชร ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายและวิเคราะห์ส่วนประกอบของยาเจียรไนเพชร โดยละเอียด

5. “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับความทรงจำเรื่องการปักปันเขตแดน”. / โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ว.ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2556) : 22-24.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยือนประเทศต่าง ๆ ในยุโรป พ.ศ. 2440 ทรงมีวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การทอดพระเนตรความเป็นจริงเกี่ยวกับความเจริญของชาวยุโรป เพื่อทรงนำมาปรับใช้ในประเทศ และสิ่งหนึ่งที่ทรงสนพระทัย คือ เรื่องเขตแดนของแต่ละประเทศ ซึ่งบทความนี้ได้สะท้อนถึงความรู้สึกในพระทัยจากเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสใช้เล่ห์กลผนวกดินแดนทั้งเขมรและลาว ซึ่งเคยเป็นดินแดนของไทยมาก่อนไว้ในครอบครอง และเมื่อมีโอกาสเสด็จฯ ประพาสยุโรปจึงทรงให้ความสนพระทัยเรื่องเขตแดนเป็นพิเศษ โดยบทความได้หยิบยกข้อความจากพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภาภมรถ มาแนะนำเสนอประกอบ ซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับการเสด็จฯ ผ่านพรมแดนของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป และทรงตั้งข้อสังเกตถึงการปักปันเขตแดนของชาวยุโรปไว้อย่างน่าสนใจ



6. “ภาพสลักวรรณกรรมจีนบนธรรมมาสน์มั่งกรวัดกัลยาณมิตร”. / โดย ศานติ - นวรัตน์ ภัคดีคำ. ว.ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2556) : 158-168.

บทความเรื่องนี้นำเสนอผลการศึกษาศิลปะภาพสลักบนธรรมมาสน์มั่งกร วัดกัลยาณมิตร ว่ามีที่มาจากวรรณกรรมจีนเรื่องใด และเป็นเหตุการณ์ตอนใด เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างธรรมมาสน์มั่งกร วัดกัลยาณมิตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้วิเคราะห์เกี่ยวกับภาพสลักบนธรรมมาสน์พบว่ามีที่มาจากเรื่องสามก๊กทั้งหมด 3 ภาพ คือ 1) ขงเบ้งตีตีพิณลงสู่ม้าอี 2) โจโฉลงโทษเกียดเป้งที่บ้านดงสิน และ 3) จิวยี่ถูกขงเบ้งข้อนกล นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ภาพสลักที่มาจากนวนิยายเรื่องห้องสิน ซึ่งเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ขนาดยาวของจีน และมีภาพสลักบนธรรมมาสน์มั่งกรเช่นเดียวกัน



7. “แสดมภ์ อากรแสดมภ์และไปรษณียบัตรรัฐไทยในดินแดนแหลมมลายู”. / โดย สุทธิศักดิ์ นิยมสุขสุวานนท์. ว.ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (กุมภาพันธ์ 2556) : 134-147.

บทความเรื่องนี้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับอากรแสดมภ์ไทย ภายหลังจากรัฐบาลไทยได้ประกาศตั้งรัฐกัณฑ์ ดั้งกานู ปะลิสและเกดะห์เป็นมณฑล มลายู ต่อมาได้สั่งพิมพ์แสดมภ์สำหรับนำออกใช้ในดินแดนสามรัฐของ มณฑลมลายู ยกเว้นปะลิสเพียงรัฐเดียวที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการ จัดพิมพ์อากรแสดมภ์ออกใช้ โดยนำเสนอเกี่ยวกับวัน เดือน ปีที่ออก อากรแสดมภ์ ลักษณะกระดาษ ลักษณะภาพบนอากรแสดมภ์ ราคา และชื่อชุดของอากรแสดมภ์ พร้อมทั้งแสดงรูปภาพอากรแสดมภ์แต่ละ





ชุดประกอบ นอกจากเรื่องราวของอาคารแสดมปีแล้วยังได้นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การเมืองในสมัยนั้น ซึ่งทำให้เห็นถึงสยามกับการปกครองรัฐในดินแดนมลายู และการสูญเสียดินแดนทั้งสี่รัฐให้แก่อังกฤษได้ชัดเจนยิ่งขึ้น



ส่งเสริมการลงทุน

1. “เกาะติดการพัฒนาอุตสาหกรรมในเวียดนาม”. / โดย ยุทธศักดิ์ ฅณาสวัสดิ์. ว.ส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556) : 46-53.



บทความนี้ได้นำเสนอการติดตามพัฒนาการอุตสาหกรรมในเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาแข่งหน้าไทยในหลายอุตสาหกรรมและจากการศึกษาดัชนีความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลกปี 2556 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท Deloitte พบว่าดัชนีความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มลดลงจากอันดับ 11 มาเป็นอันดับ 15 ในอีก 5 ปีข้างหน้า ขณะที่เวียดนามจะก้าวขึ้นมาอยู่ใน 10 อันดับแรก รายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่น่าสนใจของเวียดนาม ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เหล็กและเหล็กกล้ายานยนต์ ต่อเรือ ปูนซีเมนต์ และการเป็นฐานผลิตโทรศัพท์มือถือซัมซุง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2. “ความเป็นมาของการลงทุนไทยในต่างประเทศ”. / โดย ยุทธศักดิ์ ฅณาสวัสดิ์. ว.ส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556) : 12-19.

ประเทศไทยไปลงทุนในต่างประเทศมานานแล้ว และในปี 2554 ตัวเลขการลงทุนโดยตรงของไทยไปต่างประเทศ มากกว่าตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังประเทศไทย บทความนี้ได้นำเสนอความเป็นมาของการลงทุนไทยในต่างประเทศ เริ่มจากในช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เครือเจริญโภคภัณฑ์ลงทุนที่ประเทศจีน การลงทุนต่างประเทศในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศและตารางแสดงข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ 5 ปีที่ผ่านมา





3.“บัญญัติ 10 ประการในการลงทุนในเวียดนาม”. / โดย ยุทธศักดิ์ ฅณาสวัสดิ์. ว.ส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556) : 62-67.



✚ บทความนี้นำเสนอแนวคิดจากนักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเวียดนาม โดยอธิบายเป็นลักษณะบัญญัติ 10 ประการ ดังนี้ ต้องทำการบ้านศึกษากฎหมายและกฎระเบียบต้องสร้างเครือข่ายกับคนไทยในเวียดนาม ต้องเรียนรู้ภาษาเวียดนามอย่างน้อยระดับอ่านออกเขียนได้ ต้องถือหุ้นเต็มวันแต่มีเหตุผลพิเศษ ต้องทำธุรกิจขายเป็นเงินสด ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ขายสด งดเชื่อ เบื่อทวง” ควรตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมหากฝ่าฝืนมีโทษหนัก ต้องศึกษาเชิงลึก ต้องเข้าถึงทัศนคติและอุปนิสัยของคนเวียดนาม และคนไทยต้องดำรงตำแหน่งสำคัญในช่วงแรก และได้ให้แง่คิดว่าการทำธุรกิจในเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิด หากสะสมความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

4.“ปีโอไอกับการปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุน”. / โดย บุญยาพร วัริยะศิริ. ว.ส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556) : 6-11.

✚ นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของปีโอไอในปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2555 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 800,000 ล้านบาท บทความนี้ได้นำเสนอถึงการปรับทิศทางการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การปรับประเภทกิจการการขยายการลงทุนในต่างประเทศ แนวทางการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ให้ส่งเสริมการลงทุนเกือบทุกกิจการมาเป็นส่งเสริมการลงทุนแบบมีเป้าหมายชัดเจน เน้น 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและบริการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น



2552 และ

5.“พม่าจุดหมายที่ท้าทายของนักลงทุนปี 2013”. / โดย ยุทธศักดิ์ ฅณาสวัสดิ์. ว.ส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 (มกราคม 2556) : 54-61.



✚ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับพม่าในฐานะประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดยอธิบายในประเด็น ดังนี้ จุดเริ่มต้นของการเปิดประตูสู่ประชาคมโลก การค้าการลงทุนระหว่างไทยและพม่า รูปแบบการลงทุนของไทยในพม่า การรักษากฎเกณฑ์การค้าการลงทุนของไทยในพม่า ปัจจัยพื้นฐาน แรงงานฝีมือ กฎระเบียบ อุปสรรคสำคัญของการลงทุนในพม่า กฎหมายส่งเสริมการลงทุนพม่าปัจจัยบวกสำหรับนักลงทุน โดยรัฐสภาพม่าได้เห็นชอบร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนสำหรับต่างชาติฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 แทนฉบับเก่าที่ใช้มากกว่า 20 ปี ซึ่งบทความนี้ได้วิเคราะห์เป็น



ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจไว้ 8 ประเด็นด้วยกัน คือ การกำหนดประเภทธุรกิจต้องห้ามสำหรับการลงทุนต่างประเทศ รูปแบบการลงทุน อำนาจของคณะกรรมการลงทุนพม่า การจ้างงาน สิทธิประโยชน์ การใช้ที่ดิน สิทธิในการโอนเงินตราต่างประเทศ และบทลงโทษ

6. “ลู่ทางการลงทุนในกัมพูชา ภายหลังจากปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านการลงทุนใหม่”. / โดย ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. ว.ส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556) : 30-37.

บทความเรื่องนี้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในกัมพูชา ซึ่งกัมพูชาได้ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุนครั้งใหญ่ เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ คือ อำนาจการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงาน ระดับสภารัฐมนตรี พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของกัมพูชา การลงทุนของจีนในกัมพูชาและปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในกัมพูชา



7. “วิเคราะห์หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนเวียดนาม”. / โดย ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. ว.ส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556) : 68-72.

เวียดนามมีการปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุนหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุด คือ การปรับปรุงกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล(CIT Law) และพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 124/2008/ND – CP ซึ่งลดสิทธิและประโยชน์ลงอย่างมาก บทความนี้ได้วิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนของเวียดนามในประเด็น ดังนี้ ส่งเสริมการลงทุนในกิจการเป้าหมาย ส่งเสริมพิเศษการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม กีฬา และสิ่งแวดล้อม เน้นสนับสนุนธุรกิจไฮเทคและโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจทั่วไปจะให้ส่งเสริมเมื่อตั้งในเขตพิเศษ ประเด็นที่แตกต่างจากไทยและการให้ความสนใจคุณภาพมากกว่าปริมาณ



8. “สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของฟิลิปปินส์”. / โดย ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. ว.ส่งเสริมการลงทุน. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2556) : 38-45.

ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศที่ได้รับความสนใจของนักลงทุนในปัจจุบัน และยังได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศโดยสถาบันจัดอันดับนานาชาติ บทความนี้ได้นำเสนอถึงสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนของฟิลิปปินส์ ซึ่งบีโไอไอของฟิลิปปินส์ได้ให้ความสำคัญกับกิจการ 13 สาขาเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีสาระสำคัญโดยย่อสำหรับการลงทุนในพื้นที่ปกครองตนเองมินดาเนา และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับโครงการที่ตั้งในเขตด้อยพัฒนาขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพบริการของบีโไอไอฟิลิปปินส์





สรุปรวบรวมสาระสำคัญของมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



1. “การบัญชีสำหรับมูลค่ายุติธรรม”. / โดย ศิลปพร ศรีจันทเพชร. ว.สรุปรวบรวมสาระสำคัญของมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปีที่ 59 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2555) : 57-61.

✚ การบัญชีสำหรับมูลค่ายุติธรรมนี้เป็นการเปลี่ยนแนวคิดจากราคาทุน (Cost Base) เป็นมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Base) เพื่อเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของรายการในงบการเงิน บทความเรื่องนี้จึงนำเสนอในเรื่องราคาทุนเดิม ข้อดี ข้อเสีย ของราคาทุนเดิม ความหมายของมูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่ายุติธรรม

2. “การออกจากราชการหรือราชการกับเงินได้ที่ได้รับหลังจากพ้นโทษ”. / โดย วัฒนพฤกษ์ รักดิถิมล. ว.สรุปรวบรวมสาระสำคัญของมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปีที่ 59 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2555) : 65-76.

✚ กล่าวถึงเรื่องวินัยของข้าราชการโดยสังเขปดังนี้การดำเนินการทางวินัย 1) ความหมายของการดำเนินการทางวินัย 2) การดำเนินการทางวินัย 3) มูลกรณีความผิดวินัย 4) ประเภทและฐานความผิดวินัย 5) โทษทางวินัย นอกจากนี้ยังนำเสนอถึงแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร



3. “ใครเป็นผู้มีสิทธิขอคืนภาษีจากการขายทอดตลาด”. / โดย วิบูลย์ ชัยชนะศิริวิทย์. ว.สรุปรวบรวมสาระสำคัญของมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปีที่ 59 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2555) : 89-99.

✚ ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งในเรื่องขายทอดตลาดพอเป็นสังเขปดังนี้ การขายทอดตลาดได้แก่ การที่ผู้ขายนำทรัพย์สินออกเสนอขายโดยให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน การขายทอดตลาดเป็นการขายโดยเปิดเผย คือ คนขายไม่ได้ติดต่อกับคนซื้อเป็นรายตัวอย่างในสัญญาธรรมดา แต่ได้เปิดขายโดยให้คนซื้อหลาย ๆ คน แข่งขันประมูลให้ราคา ถ้าใครให้ราคาสูงก็ขายให้ผู้นั้น การขายทอดตลาดเกิดขึ้นได้ด้วยทั้ง 2 วิธี คือ 1) มีการขายทอดตลาดตาม



คำสั่งศาล 2) มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่มีคำสั่งศาล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาด 1) ผู้ขายทรัพย์สิน (Seller) 2) ผู้ขายทอดตลาด (Auctioneer) 3) ผู้สู้ราคา (Bidder) การบริบูรณ์ของการขายทอดตลาด การเพิกถอนการขายทอดตลาด

4. “แปลงสิทธิและผลทางภาษี”. / โดย กัมปนาท บุญรอด. ว.สรรพากรสาส์น. ปีที่ 59 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2555) : 28-52.

แปลงหนี้ใหม่เป็นการที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ตกลงกันให้หนี้เดิมระงับและบังคับกันตามหนี้ที่ตกลงกันใหม่ เนื่องจากบุคคลไม่อาจมีสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาโดยตนมิได้เป็นคู่สัญญา วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้บุคคลที่สามมีสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาก็ด้วยการแปลงหนี้ใหม่ โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้หรือเปลี่ยนตัวลูกหนี้ นอกจากนี้ ในกรณีที่คู่กรณีมีหนี้กันอยู่ในรูปแบบหนึ่งอาจตกลงเปลี่ยนแปลงให้มีความผูกพันกันตามสัญญาอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้โดยวิธีการของแปลงหนี้ใหม่เช่นกัน ในการนี้เมื่อเป็นกรณีที่แปลงหนี้ใหม่โดยชอบแล้ว คู่กรณีที่เกี่ยวข้องจะต้องมีภาระภาษีอากรตามกรอบการนำเสนอ ดังนี้ 1) หลักเกณฑ์ของการแปลงหนี้ใหม่ 2) วิธีการแปลงหนี้ใหม่ 3) ผลของการแปลงหนี้ใหม่ 4) การนำไปใช้กับประมวลรัษฎากร



1. “ความเปลี่ยนแปลงที่หงสา”. / โดย สุเจน กรรพฤทธิ์. ว.สารคดี. ปีที่ 28 ฉบับที่ 335 (มกราคม 2556) : 64-66.

กล่าวถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่ที่เมืองหงสาแขวงไชยะบูลี สปป.ลาว บทความได้นำเสนอในแง่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวหงสาโดยตรงทั้งในแง่กายภาพ ที่ส่งผลให้ชุมชนต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐบาลลาวได้ใช้เวลากว่า 10 ปีในการไตร่ตรองก่อนอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ สำหรับชุมชนในหงสามีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างในครั้งนี้เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่มีความหวังว่าระบบต่าง ๆ จะมีความทันสมัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง





2. “น้ำผึ้งหัตถ์ศรย์ความหวานจากแมลงตัวจิ๋ว”. / โดย สุชาดา ลิ้มปี่. ว.สารคดี. ปีที่ 28 ฉบับที่ 335 (มกราคม 2556) : 112-141.

คนทั่วโลกรู้จักน้ำผึ้งและใช้ประโยชน์จากน้ำผึ้งมาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นการกินเพื่อบำรุงสุขภาพ ยารักษาโรคหรือใช้เป็นยาทาสมานแผล บทความนี้ได้นำเสนอถึงความหัตถ์ศรย์ของน้ำผึ้ง ผลผลิตที่ได้จากความลับแห่งธรรมชาติของแมลงตัวน้อย ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ในหลายด้าน โดยนำเสนอตั้งแต่พันธุ์ผึ้ง วงจรชีวิต การศึกษาพฤติกรรม อุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง คุณค่าทางอาหาร การนำน้ำผึ้งมาเป็นยาสมุนไพรและการนำไปใช้ในวงการแพทย์สมัยใหม่ และการตรวจสอบน้ำผึ้งโดยผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการเคมีและการตรวจสอบแบบชาวบ้าน



3. “บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินและความฝันของนักผสมพันธุ์บัว”. / โดย จักรพันธุ์ กังวาล. ว.สารคดี. ปีที่ 28 ฉบับที่ 335 (มกราคม 2556) : 72-101.

บทความเรื่องนี้แนะนำเรื่องราวของ อาจารย์ไพรัช ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการการเกษตร กับการประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้บัวฝรั่งที่ออกดอกสีน้ำเงิน อันเป็นความใฝ่ฝันและความท้าทายของนักปรับปรุงพันธุ์บัวทั่วโลก เพราะปกติบัวฝรั่งจะออกดอกเฉพาะสีขาว สีแดง สีชมพู สีเหลือง และสีส้มเรือ ๆ เท่านั้น บทความได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการหันมาปลูกบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ ของอาจารย์ไพรัช ก่อนจะเริ่มทดสอบผสมพันธุ์บัวผ่านการทดลองแบบลองผิดลองถูกมาหลายปี จนกระทั่งประสบความสำเร็จได้รับรางวัลระดับโลกกับการผสมพันธุ์บัวในชื่อสยามบลูอาร์ดดี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบัวฝรั่งออกดอกสีน้ำเงินอมม่วงต้นแรกของโลก โดยสมาคมบัวและไม้น้ำสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบรางวัล Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์บัว เมื่อปี พ.ศ. 2552 แต่ความฝันของอาจารย์ไพรัชยังไม่หยุดนิ่ง โดยได้ตั้งเป้าหมายใหม่ที่หวังจะไปให้ถึง คือ การสร้างสรรค์บัวฝรั่งที่มีดอกสีน้ำเงินในอนาคต



4. “ประวัติศาสตร์รถถีบเวียดนามฉบับย่อ”. ว.สารคดี. ปีที่ 28 ฉบับที่ 335 (มกราคม 2556) : 38-39.

นำเสนอประวัติการใช้รถจักรยานของประเทศเวียดนาม โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ยุค คือ เริ่มต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 (2444 – 2488) อันเป็นยุคแรกของจักรยานในเวียดนาม กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 (2488 – 2518) ช่วงสงครามต่อต้านฝรั่งเศสและสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ และปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 (2518 –





ปัจจุบัน) ช่วงรอยต่อจากจักรยานไปสู่การใช้รถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งเป็นพาหนะที่คนเวียดนามใช้มากที่สุดจนเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามในปัจจุบัน



สิ่งแวดล้อม

1. “การจัดการขยะและก๊าซชีวภาพ”. / โดย อรุบล โชติพงศ์. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 12-20.

✚ เป็นโครงการงานศึกษาวิจัยการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการระบบการจัดการขยะรีไซเคิล สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ เป้าหมายของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่การศึกษา การดำเนินงาน การจัดการขยะ และการผลิตก๊าซชีวภาพ และแนวทางการจัดการเพื่อให้การจัดการขยะและการผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในโรงเรียน



2. “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคนและชุมชน”. / โดย วรณี พฤติถาวร. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 29-38.

✚ บทความนี้เป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานในพื้นที่รอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ปีแรกของการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ปัญหาความต้องการ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่หมู่ 3 บ้านชำผักแพว หมู่ 9 บ้านวังแพ และหมู่ 5 บ้านป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย ผลของการดำเนินงานพบว่าประชาชนมีความตื่นตัว และสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ กิจกรรมด้านสุขภาพ และการเกษตร และมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดำเนินงาน ได้แก่ ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อมูลสำรวจการดำเนินงานการจัดการขยะในพื้นที่ศึกษา 3 หมู่บ้าน และการจัดการขยะในโรงเรียนวัดโคกกรุง และโรงเรียนวัดชำผักแพว และข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการเกษตรที่ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการ





ประยุกต์ใช้รูปแบบเกษตรอินทรีย์ในแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และผลการวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำในแปลงเกษตร การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2554 มีกิจกรรมต่อเนื่องในพื้นที่เดิม คือ การสำรวจปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกับผู้นำชุมชน หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 9 ตำบลชำผักแพว เกี่ยวกับปัญหาในชุมชน และใช้การจัดเวทีให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษาร่วมกันประเมินสถานการณ์ และกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้วิธีการที่จะประสบผลสำเร็จพบว่า ต้องอาศัยการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนทั้งในการระดมทุน แรงงาน และปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมในส่วนของการรับสมัครอาสาสมัคร และการพัฒนากิจกรรมสำหรับเยาวชน ซึ่งมีผลการดำเนินงาน คือ การจัดทำแผนที่ทรัพยากรชุมชน การจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องชุมชน สำรวจแหล่งน้ำในสถานที่สำคัญของชุมชน และมีการจัดทำบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลนำเสนอให้กับชุมชน เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลต่อไปยังการรับรู้ของผู้คนกลุ่มอื่นในชุมชน ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรกของการดำเนินงานในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอแก่งคอย ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ตำบลชำผักแพว ตำบลห้วยแห้ง และตำบลตาลเดี่ยว เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานคือ การพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กิจกรรมเศรษฐกิจสร้าง “กระบวนการเรียนรู้” ภายใต้ชื่อ **โครงการต้นแบบเศรษฐกิจชุมชน** ในขณะเดียวกันสมาชิกของกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการดำรงชีวิตที่รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ

3. “การส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์” / โดย พันธวัศ สัมพันธ์พานิช. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 21-28.

ตามทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแผนการและนโยบายในการขยายเขตการศึกษาไปตั้งในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งพื้นที่โดยรอบมีปัญหาการกระจายของฝนไม่ดี พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีช่วงฤดูฝนสั้นกว่าฤดูแล้งและดินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ดีเท่าที่ควรจึงทำให้เกษตรกรขาดน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงจำเป็นต้องสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี จากภาพรวมของการใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกของชุมชนรอบข้างพื้นที่พัฒนาเขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และปลูกพืชไร่ที่มีการใช้น้ำ ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยการทำเกษตรในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษดินและน้ำ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ในการใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อการเกษตรกรรมและการศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชที่ใช้น้ำในปริมาณน้อยหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมในการทำเกษตรให้เกิดความยั่งยืนนั้นจึงเหมาะสมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิธีการหรือเทคโนโลยีอย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถทำได้และวัสดุอุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ขั้นตอนไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนอีกทั้ง





เป็นการป้องกันมลพิษทางดินและน้ำ การศึกษาดังกล่าวควรให้เกษตรกรหรือชุมชนโดยรอบพื้นที่พัฒนาเขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพดิน และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความตระหนักต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชนสูงสุด และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถกล่าวได้ว่า ผู้นำชุมชน ประชาชน ครู และนักเรียน ในพื้นที่รับทราบข้อมูลการดำเนินการ และให้ความสนใจในการนำองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในพื้นที่อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ จากการดำเนินงานในปีแรก (2558) ได้มีการประชุมเพื่อการปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคด้านการใช้ที่ดิน และการใช้น้ำของชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านชำยักแพว หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ และหมู่ที่ 9 บ้านวังแพ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตลอดจนคัดเลือกเกษตรกรตัวแทนในแต่ละพื้นที่ในการเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติของเกษตรกร โดยการสอบถาม และเก็บข้อมูลรายละเอียดในการปฏิบัติหรือดำเนินงานของตัวแทนเกษตรกร ทั้งนี้พบว่า รูปแบบในการทำการเกษตรของเกษตรกรโดยรอบพื้นที่สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบหลัก คือ 1) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ได้แก่ (1) เกษตรผสมผสานที่เน้นเกษตรอินทรีย์ไม่พึ่งสารเคมี (รูปแบบเกษตรอินทรีย์) (2) เกษตรผสมผสานร่วมกับการทำประมงและการเลี้ยงสัตว์ และ (3) เกษตรผสมผสานที่มีไม่ยึดมั่นเป็นหลัก (รูปแบบวนเกษตร) และ 2) การทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว เช่น การทำนาเป็นหลัก นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานหรือปฏิบัติโดยละเอียดของเกษตรกรในแต่ละรูปแบบ เพื่อการวางแผน ออกแบบและส่งเสริมทำการเกษตรแบบอินทรีย์ในระยะต่อไป

4. “การส่งเสริมสุขภาพกับผู้สูงอายุในชุมชน”. / โดย นุชนาฏ หวนนากลาง. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 47-51.

จากการดำเนินการพัฒนารูปแบบการดูแลต้นด้านสุขภาพในชุมชนของผู้สูงอายุ มีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ความตระหนักของชุมชน ให้ชุมชนรู้ถึงความต้องการ และปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการทำงานในแก้ไขปัญหา 3) ภาควิชาที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชุมชน และบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 4) การพัฒนาและส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้มีบทบาทการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในฐานะพี่เลี้ยง ผู้สนับสนุน และติดตาม และ 5) บทบาทของนักวิชาการในการเกื้อกูล การเพิ่มศักยภาพบุคคลที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ และทักษะ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามาสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ดำเนินการ และประเมินผล ซึ่งกระบวนการทำงานทั้ง 5 ประการนี้ ต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการควบคู่ไปกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ



5. “การสร้างความเข้าใจด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี”. / โดย พงษ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ และพันธวัศ สัมพันธ์พานิช. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 39-45.

ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลตาลเดี่ยว ตำบลห้วยแห้ง และตำบลชำยักแพว ซึ่งพื้นที่โดยรวม





ของบริเวณส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่ามีผลกระทบต่อกิจกรรมของชุมชนค่อนข้างน้อย หากแต่ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) คุณภาพเสียง การตกค้างและปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักต่าง ๆ ในดิน และตะกอนท้องน้ำ อาจปนเปื้อนในแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ อันเป็นสาเหตุราคาสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาพื้นที่ที่ตลอดจนให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก จึงได้จัดตั้งให้มีการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้กับชุมชนและพัฒนาความเข้าใจโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลห้วยแห้ง และตำบลน้ำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยผู้นำชุมชน ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานราชการ และเอกชนด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยชุมชนอันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

6. “โครงการบ้านนี้มีสุข One Functional – Unit One Community (OFOC)”. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 5-11.



เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษ ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับประเด็นความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ OFOC และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในการกำกับดูแล ลักษณะของการดำเนินโครงการพื้นที่ที่ศึกษาหรือพื้นที่เป้าหมาย และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในจุฬาฯ และภายนอก ผลตอบรับต่อการดำเนินการที่ผ่านมา อุปสรรคและปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ และความก้าวหน้าในการดำเนินการโดยเฉพาะ งานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนจุฬาฯ ได้ประโยชน์อะไรจากโครงการ และแผนการดำเนินการต่อไปในอนาคต

7. “ไนโตรโซไดเมทิลอามีน...สารปลอดภัยจากการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ”. / โดยเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555) :10-14.

น้ำนับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อสิ่งมีชีวิต การใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการอุปโภคและบริโภค แต่แหล่งน้ำในปัจจุบันมีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมจึงต้องมีการบำบัดน้ำอย่างเข้มข้นขึ้น มีการใช้สารต่าง ๆ สำหรับฆ่าเชื้อโรคจำนวนมาก เช่น คลอรีน คลอรามีน โอโซน และคลอรีนไดออกไซด์ ซึ่งสารฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ทำให้เกิดสารอื่นอย่างไม่ได้ตั้งใจมันเป็นผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์ (Disinfection by – products, DBP_s) มากกว่า 600 ชนิด ในน้ำดื่ม สหรัฐอเมริกาได้ทำตรวจวัด DBP_s ในน้ำมาตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งในประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย สก๊อตแลนด์ และอื่น ๆ DBP_s มีความสำคัญเนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะไนโตรโซไดเมทิลอามีน N-





nitrosodimethylamine (NDMA) ซึ่งเป็นสารที่นักวิจัยทั่วโลกให้ความสนใจว่าตัวอื่น ผู้เขียนบทความเรื่องนี้ได้ศึกษาถึงรายละเอียดของแหล่งที่มาของ NDMA ในน้ำ สมบัติทั่วไปของ NDMA ในสิ่งแวดล้อม การตรวจพบ NDMA ในสิ่งแวดล้อม ผลของ NDMA ต่อมนุษย์ และการบำบัด

8. “ประเทศไทยกับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทราย”. / โดย เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม.

ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555) :24-35.



✚ จากรายงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าพื้นที่หลายแห่งในโลกมีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะการกลายเป็นทะเลทราย รวมทั้งการขยายขนาดของพื้นที่ทะเลทรายเดิม ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีพื้นที่ที่เป็นทะเลทราย แต่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอด และมีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และสิ่งปกคลุมผิวดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดประเภท เช่น บางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เป็นต้น ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินแสดงให้เห็นว่า หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการกลายเป็นทะเลทราย เนื่องจากพื้นที่

ดังกล่าวมีอัตราส่วนน้ำฝนในรอบปีต่อการระเหยและคายน้ำ (annual precipitation/evaporation-transpiration) มีค่าต่ำกว่า 0.5 ทั้งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการกลายเป็นทะเลทรายในระดับรุนแรงถึง 6.93 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.17 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งส่งผลเสียหายในเชิงเศรษฐกิจจากการลดลงของผลผลิตสูงถึง 3,829.01 ล้านบาท บทความเรื่องนี้ได้นำเสนอถึงปัญหาความเสี่ยงของการเข้าสู่ภาวะการกลายเป็นทะเลทรายของประเทศไทย ทั้งสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงต่อการกลายเป็นทะเลทรายของประเทศไทย

9. “พลังงานจากชีวมวลที่มีลิกโนเซลลูโลสสูง”. / โดยอรุณีศุภสินสาธิต. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 16 ฉบับที่

2 (เมษายน-มิถุนายน 2555) :36-43.

✚ พลังงานชีวมวล คือ พลังงานสะอาดที่ได้จากอินทรีย์สารของพืชและสัตว์ ได้แก่ พืชเกษตรกรรม วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พืชพลังงาน รวมทั้งขยะอินทรีย์และมูลสัตว์ มีการหมุนเวียนเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา จัดเป็นพลังงานสีเขียวที่จะเข้ามาทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่กำลังจะหมดไป เชื้อเพลิงจากชีวมวลช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลังงานชีวมวลมีการปล่อยมลพิษทางอากาศและสารพิษต่าง ๆ ออกมาน้อยกว่าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล บทความเรื่องนี้ได้รวบรวมความก้าวหน้าในการทำ pre-treatment ชีวมวลลิกโนเซลลูโลส ก่อนที่จะนำไปหมักโดยนำเสนอถึงความหมายของลิกโนเซลลูโลส การหมัก (Fermentation) เทคโนโลยีการทำ pre-treatment สำหรับวัสดุที่มีเซลลูโลสสูง และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่ได้จากการหมัก





10. “พลาสติกชีวภาพ (Biodegradable plastic)”. / โดย จุฬามาศ บุญมี. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555) :15-19.



พลาสติกเป็นสารประกอบที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ภายในระยะเวลาที่มากกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาพบว่าพลาสติกสังเคราะห์จัดเป็นสารประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ในขณะที่เดียวกันมนุษย์ก็ได้มีพัฒนาคุณสมบัติของพลาสติกอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น พัฒนาด้านความคงทนและอายุการใช้งานของพลาสติกเพื่อตอบสนองความต้องการในการอุปโภคพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และมีการนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางด้านการเกษตร และทางด้านบรรจุภัณฑ์

11. “สถานการณ์น้ำท่วมภัยธรรมชาติหรือระบบการจัดการ”. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555) :1-9.

เป็นบทสัมภาษณ์นายชวลิต จันทรัตน์ กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจแหล่งน้ำ และวิศวกรรมอาวุโส บริษัททีเอ็มคอมซัลติง เอนจิเนียริงแอนด์แมนเนจเมนท์ จำกัด ถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าเกิดจากสาเหตุใด จากภัยธรรมชาติหรือระบบการจัดการหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการน้ำ ทางน้ำหลาก (Floodway) และแนวทางมอเตอร์เวย์น้ำ (Water Motorway)



12. “Smart Grid แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานในอนาคต”. / โดย ศิริพร สมบัติจินดา. ว.สิ่งแวดล้อม. ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555) :44-46.



โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป (Distributed Energy Resource : DER) และระบบบริการการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะ (SmartMeter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ มีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล การพัฒนาระบบ Smart Grid ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจำเป็นหลัก 2 ด้าน คือ 1) สถานการณ์ทางด้านพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากทรัพยากรธรรมชาติ การช่วยส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน และการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) โครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน ได้แก่ การเพิ่มความมั่นคงของระบบกำลังไฟฟ้า การเพิ่มคุณภาพในการ



ให้บริการ และการรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในอนาคตบทความเรื่องนี้ได้นำเสนอถึงส่วนประกอบของ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ประโยชน์ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ผู้ผลิตไฟฟ้าหรือตัวแทนจำหน่ายไฟฟ้าก็
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะเช่นกัน



สื่อพลัง

1. “ก้าวแกร่ง ก้าวไกล ... สถานะธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยในสายตาต่างชาติ”. / โดย พิภพ อุดร.
ว.สื่อพลัง. ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) : 32-37.



ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีรายงานจาก CG Watch ที่ประกาศว่าตลาดทุนไทยถูกจัด
อันดับคะแนนธรรมาภิบาลสูงเป็นอันดับ 3 จาก 11 ประเทศในทวีปเอเชีย ผลคะแนนดังกล่าว
เป็นการประเมินของสมาคมธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย ผลประเมินที่ดีขึ้นดังกล่าวทำให้ทั้ง 3
พลังที่ขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลในประเทศไทย ได้แก่ หน่วยงานกำกับดูแล (สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) องค์กรที่ผู้เล่นในตลาด (สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน) รวมถึงองค์กรส่งเสริม/สนับสนุน ธรรมาภิบาล (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และศูนย์ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น) แลงงข่าว
ความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งก็สะท้อนชัดเจนว่า การยกระดับสถานะธรรมาภิบาลของตลาดทุนนั้น ต้องอาศัยพลัง
ขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการ

2. “ป่าชุมชน ป่ากับคนบนความเกื้อกูล”. ว.สื่อพลัง. ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) : 2-10.


การปฏิบัติการเพื่อรักษาป่าให้เป็นที่พึ่งของคนได้อย่างยั่งยืน คือ การจัดการป่าชุมชน ซึ่งตัวอย่าง
ชุมชนที่ทำหน้าที่ได้ดีและมีพลังขับเคลื่อนอย่างน่าทึ่ง คือ ชาวหมู่บ้านถ้ำผิง ตำบลต้น
พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตำบลที่เข้าร่วมโครงการรักษป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถี
พอเพียง จากป่าชุมชนเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านถ้ำผิงช่วยกันอนุรักษ์ไว้ได้ขยายผลขึ้นอีกเท่าตัว
จนครอบคลุมพื้นที่ของตำบลรวมแล้วสามพันกว่าไร่ในวันนี้ ชุมชนแห่งนี้เป็นผู้วางแผน
และกำหนดรูปแบบการจัดการกันเองทั้งดูแลรักษา อาศัยทำมาหากิน หรือใช้ประโยชน์
จากป่าได้อย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศ นอกจากความร่วมมือ





อย่างจริงจังในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าแล้ว คนบ้านถ้ำก็ยังแปลงสินทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มีการบริหารจัดการเป็นลูกโซ่ โดยให้ชาวบ้านช่วยกันรับรองนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่อาหารการกิน ยานพาหนะขนส่ง คนนำเที่ยวจนถึงบ้านพักโฮมสเตย์

3. “รู้คุณค่าชีวิต ... รวมพลังรักษาสีทิวบริโศก”. ว. สื่อพลัง. ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) : 24-27.

 บทความเรื่องนี้ได้นำเสนอถึงสิทธิผู้บริโภคที่ผู้บริโภคอาจไม่เคยรู้ โดย ดร.ไพบุลย์ ช่างทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภคได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคที่ผู้บริโภครู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้แก่ 1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม 3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว 4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 5) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว



อัยการ

1. “การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส”. / โดย อุทัย อาทิวา. ว.อัยการ. ปีที่ 26 ฉบับที่ 266 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 81-90.



บทความนี้ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา บทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส โดยเปรียบเทียบกับ การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี้ใช้ระบบเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด แบ่งเป็นสองรอบ หากการเลือกตั้งรอบแรกไม่มีผู้ใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาด ก็ให้ผู้สมัครที่ ได้ลำดับ 1 และ 2 มาเลือกตั้งในรอบที่สอง อย่างไรก็ตาม วัธีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ดังกล่าวมิได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันตั้งแต่ปีที่บังคับใช้ คือ ปี ค.ศ. 1958 (ซึ่งเดิมใช้ระบบการเลือกตั้งทางอ้อม) หากแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงนี้ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ. 1962 โดยผ่านกระบวนการออกเสียงประชามติของประชาชนในการเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง

2. “แนวความคิดการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีปกครอง”. / โดย ดวงทิพย์ บุญปลุก. ว.อัยการ. ปีที่ 26 ฉบับที่ 266 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 104-121.

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือ การดำเนินคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก (สมาชิกกลุ่ม) ซึ่งสมาชิกกลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิอย่างเดียวกันอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงเดียวกันและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน มีลักษณะกลุ่มเหมือน ๆ กัน บทความนี้ได้กล่าวถึง การนำวิธีพิจารณาคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีปกครองในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นทางเลือกในการเยียวยา ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย รูปแบบหนึ่งในทางปกครองอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของหน่วยงานราชการทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้





สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประเทศที่ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองภายใต้ระบบนิติรัฐ หลักการในเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มจึงต้องการสนับสนุนให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายทุกคนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องของตนผ่านกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

3. พลเมืองอเมริกันกับประชาธิปไตยเต็มใบ. / โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ว.อัยการ. ปีที่ 26 ฉบับที่ 266 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 45-50.



✚ ประเทศสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบของระบบประชาธิปไตย และพลเมืองสหรัฐอเมริกาก็ได้สะท้อนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้ดีทีเดียวเพราะตลอดเวลากว่า 200 ปีที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นนาาประเทศเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นในใจพลเมืองสหรัฐอเมริกามากน้อยเพียงใด บทความนี้ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ในการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง 2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเสรีภาพ 3) พลังเยาวชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

4. “ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกัน”. / โดย เขียวลักษณะ ทองหล่อ. ว.อัยการ. ปีที่ 26 ฉบับที่ 266 (มกราคม-มีนาคม 2556) : 51-56.

✚ บทความนี้ได้กล่าวถึง ระบบการสรรหาผู้ที่มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นระบบที่เปิดกว้างและมีกระบวนการประชาธิปไตยมากที่สุดในโลก แต่ก็ยังเป็นระบบที่ซับซ้อนมากที่สุดเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นจะเห็นว่าการเลือกตั้งในบางประเทศอาจใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ แต่การคัดเลือกผู้แทนเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องผ่านกระบวนการทางการเมืองหลายรูปแบบ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ **ขั้นที่ 1** การหยั่งเสียงข้างต้น (The Primaries) **ขั้นที่ 2** การเลือกผู้แทนพรรค (Convention) **ขั้นที่ 3** การรณรงค์หาเสียงของแต่ละพรรค (The Campaign) **ขั้นที่ 4** วันเลือกตั้ง (Election Day)



ภาคผนวก

สงกรานต์ประเพณีของชาวอาเซียน

รวบรวมโดย พจพิน พรหมเยี่ยม



เวียนมาอีกครั้งสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน ซึ่งคนไทยทั่วประเทศถือเป็นวันขึ้นปีใหม่และยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ และยังเป็นวันที่หลายคนรอคอย เพราะเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน จึงเป็นโอกาสดีในการเดินทางกลับบ้านเพื่อทำบุญกับครอบครัว รวมทั้งการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ที่ทุกคนชื่นชอบ อันถือเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นมากในปัจจุบันเพราะสร้างความสนุกสนานให้กับคนทุกเพศทุกวัยที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต แปลว่า ผ่าน หรือ เคลื่อนย้ายเข้าไป ซึ่งในที่นี้หมายถึง พระอาทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปในจักรราศีใดราศีหนึ่ง แต่ในวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีเมษ คือ ในเดือนเมษายน เรียกเป็นพิเศษว่า “มหาสงกรานต์” เพราะถือว่าเป็นวันและเวลาที่เริ่มต้นเป็นปีใหม่ และการตั้งต้นวันมหาสงกรานต์เป็นวันที่ 13 เมษายนนั้นเป็นไปตามธรรมเนียมของอินเดียฝ่ายเหนือ ซึ่งมีฤดูหนาวที่หนาวรุนแรงมากจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด เมื่อเข้าสู่ราศีเมษอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น ต้นไม้เริ่มผลิดอก ใบไม้เขียวชอุ่ม สรรพสิ่งเริ่มมีชีวิตชีวาประชาชนในแถบนั้นจึงรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ วัฒนธรรมนี้ได้แพร่ขยายมาในดินแดนใกล้เคียง ทั้งศรีลังกาและสุวรรณภูมิ เทศกาลสงกรานต์จึงไม่ได้มีเพียงประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งล้วนได้รับอิทธิพลเดียวกันได้ยึดถือมาเป็นประเพณีปฏิบัติของตน แต่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเมื่อนำมาปรับเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแต่ละชาติ

วันสงกรานต์ของไทย

วันสงกรานต์ของไทยกำหนดไว้ 3 วันด้วยกัน คือ วันที่ 13 ถึง 15 เมษายนของทุกปี

วันที่ 13 เมษายน วันมหาสงกรานต์ หรือวันส่งท้ายปีเก่า เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ ขำระล้างร่างกาย และจิตใจให้ใสสะอาด เริ่มมีการเล่นสาดน้ำเป็นวันแรก

วันที่ 14 วันกลาง หรือวันเนา เป็นวันที่มักมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมากมาย เช่น ขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทราย สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุด้วย



วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก หมายถึง วันขึ้นศกใหม่ เป็นวันทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ และยังนิยมทำกิจกรรมที่การกุศลอื่น ๆ เช่น การปล่อยนกปล่อยปลา อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว การรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการขอขมา และขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ตลอดจนจัดให้มีการสงฆ์น้ำพระ สงฆ์น้ำพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง

วันสงกรานต์ของประเทศลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ถือว่าเทศกาลสงกรานต์ หรือฤดูสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ และมีหลายกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับของไทยเรา โดยจัดงานติดต่อกันหลายวัน ได้แก่

วันแรกของงาน เรียกว่า “วันสังขารล่อง” จะมีพิธี

ตามประเพณี มีงานบายศรีสู่ขวัญ ก่อพระธาตุทราย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และจุดบั้งไฟ

วันที่สอง เรียกว่า “วันสังขารเนา” จะมีการแห่ขบวนของนางสังขาร หรือนางสงกรานต์

วันที่สาม เรียกว่า “วันสังขารขึ้น” ชาวลาวถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ และจะพากันไปทำบุญตักบาตร ไหว้พระ และเฉลิมฉลองกันตามประเพณี



วันสงกรานต์ของประเทศพม่า

ประเพณีสงกรานต์ของประเทศพม่ามีความเป็นมายาวนาน โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในยุคที่พม่ายังปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ ได้มีการประกอบพิธีสงกรานต์ ตามความเชื่ออยู่ 3 ประการ ได้แก่

1. พิธีชำระสระเกล้าของพระราชา มีกำหนดเจ็ดวันครั้งไปจนถึงเดือนละครึ่ง เรียกว่า “ปกติสงกรานต์”

2. พิธีสงสนานชำระสระเกล้าของพระมหากษัตริย์เพื่อความรุ่งเรืองของแผ่นดิน เสริมดวงพระชะตาหรือเพื่อขจัดปัดเป่าเคราะห์ภัยต่างๆ ของบ้านเมือง เรียกว่า “พระสงกรานต์อย่างกลาง”

3. พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดานพเคราะห์ในวันก่อนที่จะจัดให้มีพิธีรับเครื่องราชสักการะ ซึ่งมักจะเป็นวันเถลิงศกหรือไม่ก็เป็นวันบรมราชาภิเษก เรียกว่า “พระมหาสงกรานต์ใหญ่” หรือ “วันเรียกพระสงกรานต์”



ชาวพม่าเรียกเทศกาลสงกรานต์ว่า “ตะจั้งเหย่ ตะเบงเบแวด่อ” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เหย่มะแวด่อ” โดยทางการจะประกาศเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนประกอบกิจกรรมตามประเพณี ซึ่งชาวพม่าถือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบุญกุศล จึงนิยมเข้าวัดทำบุญ รักษาศีล และยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมการขจัดปัดเป่าและชำระล้างมลทินทั้งหลายให้หมดสิ้นไป ด้วยการอาบน้ำชำระร่างกายและสระผมให้สะอาดหมดจดในช่วงเวลาของการเคลื่อนย้ายราศีเก่าและเข้าสู่ราศีใหม่หรือปีใหม่ รวมทั้งปิดกวาดทำความสะอาดบ้านช่อง เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป และเปิดรับสิ่งใหม่ที่เป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ นอกจากนี้ยังมีประเพณีการจัดอาหารคาวหวานไปขอ

ขมาญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีลักษณะคล้ายกับธรรมเนียมทางภาคเหนือของไทยเรียกว่า การ “รดน้ำดำหัว” ที่จัดขึ้นในช่วงวันแรกของเทศกาลที่เรียกว่า “วันสังขารล่อง”

วันสงกรานต์ของประเทศไทย

ประเพณีสงกรานต์ของกัมพูชาเชื่อว่ามีมาก่อนไทย โดยพบในศิลาจารึกเขมรสมัยเมืองพระนคร ระบุว่า สงกรานต์มีในราชสำนักกัมพูชา ตั้งแต่ราวหลัง พ.ศ. 1600 โดยได้แบบแผนมาจากอินเดีย จากนั้นก็แพร่หลายไปยังบ้านเมืองโดยรอบ เช่น ลาว และไทย

ประเพณีสงกรานต์ของกัมพูชามี 3 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ 14 ถึง 16 เมษายน ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมได้มีการแบ่งกิจกรรมของแต่ละวันไว้ ดังนี้

วันแรก เป็นวันทำบุญตักบาตร มีการขนทรายเข้าวัด เพื่อเตรียมก่อเจดีย์ทราย

วันที่สอง เป็นวันครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้ากัน

วันที่สาม มีการเล่นรื่นเริงต่าง ๆ โดยชาวกัมพูชานิยมเล่นโยนลูกบอลที่คล้าย ๆ การโยนสบู่ จากนั้นก็มีการสงฆ์พระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งโดยรวมแล้ว ประเพณีส่วนใหญ่ของกัมพูชาจะคล้ายกับของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่



เทศกาลสงกรานต์ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวพุทธในไทย พม่า ลาว และกัมพูชา และยังเป็น การสะท้อนถึงความคล้ายคลึงกันทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ โดยเฉพาะกิจกรรมที่แต่ละประเทศขาดไม่ได้ คือ การทำบุญตามความเชื่อ และการสาดน้ำ ที่ผู้คนในภูมิภาคนี้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยมุ่งหวังรักษาประเพณีอันดีงามไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา รวมถึงการคงคุณค่าความกตัญญูของรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า เทศกาลสงกรานต์ของชาวอาเซียนนับได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนได้รับความสนใจจากภูมิภาคอื่นมากขึ้น และเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่ชาวต่างชาติหวังที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองสักครั้ง

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2527). **เทศกาลและประเพณีไทย**. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

ปัทมาพร คำโท. (2555). **เราคืออาเซียน ลาว**. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

วิรัช นิยมธรรม. “สี่สันและเสรีในวันสงกรานต์พม่า,” คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.human.nu.ac.th/myanmar/cult/index4_5.htm. (1 เมษายน 2556)

ศุภย์มานุชวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์. “สงกรานต์ กษัตริย์ เกษตร,” [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.human.nu.ac.th/myanmar/cult/index4_5.htm. (1 เมษายน 2556)



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายจเร	พันธุ์เป็รื่อง	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นางพรพิศ	เพชรเจริญ	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นางสาวอารีรัตน์	วิชาช่าง	บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

จัดทำสาระสังเขป

นางณิชาณี	คุณฉลาด	บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพจพิณ	พรมเอี่ยม	บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางสาวรติกร	เจือกไว้น	นิติกรปฏิบัติการ
นายอนุชา	ดีสวัสดิ์	นิติกรปฏิบัติการ

ออกแบบปก

นายบัณฑิต	อุทวงศ์	บรรณารักษ์ชำนาญการ
-----------	---------	--------------------

จัดพิมพ์

นางสาววศินี	มันกัลด	เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
-------------	---------	---------------------------------

จัดทำรูปเล่ม

นางสาวสุพัตตา	สุภาพ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
---------------	-------	---------------------------

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พิมพ์ที่ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร